
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙ 
วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๖.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๗.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๘.นายอรรควุฒิ   อรรถรุงโรจน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๙.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
๑๐.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๑1.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
๑๒.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
1๓.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
๑4.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
๑๕.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
๑๖.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
1๗.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑๘.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๑๙.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
๒๐.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
๒๑.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
2๒.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
๒๓.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
๑.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๒.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
๓.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
๔.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
๕.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
 
 

๓.นายทิวัตถ... 
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๓.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๔.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๘.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๙.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
๑๐.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
1๑.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑๒.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
1๓.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
1๔.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๕.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
๑๖.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
1๗.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
๑๘.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
1๙.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
2๐.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
2๑.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
๒๒.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒๓.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒๔.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๕.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๖.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
๒๗.นางสาวชณาฐนันท เพ่ิมธนสมบัติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
๒๘.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
๒๙.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
๓๐.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
๓๑.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๓๒.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
๓๓.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
๓๔.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
๓๕.นางสาวจริยา มหามิตร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมฯ 
 
 

๓๖. นางสาวภูมิสิร.ิ.. 
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3๖.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๓๗.นางสาวกัทลี  ดอกไม   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๘.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๓๙.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
๔๐.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
๔๑.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
๔๒.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๔๓.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
๔๔.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๔๕.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
4๖.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๔๗.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
4๘.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๔๙.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
๕๐.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
๕๑.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
5๒.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
5๓.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
๕๔.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
๕๕.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
๕๖.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
5๗.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕๘.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
5๙.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๖๐.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.๑8  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......๒๓....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก  
 
 

ประกาศสภา... 
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ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง เรียก ประชุมสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕9  ตามท่ี  สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมีมติในท่ีประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙       
เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ มีกําหนด 
๔๕ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป และไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญดังกลาวตามประกาศลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ แลว นั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไข เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเรียกประชุม  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ในวันท่ี       
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
(ชั้น ๑๑) จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๕๙ ลงชื่อ
นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก เปนเกียรติ   
  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการปร ะชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง 
  เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
  บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  
  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้  จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมรับทราบ  จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องแรก ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทุกทานเขารวมรับฟง

ความคิดเห็นการดําเนินงานโครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณวัดราชบัลลังก เพ่ือพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงควัดราชบัลลังก ม.๖ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 

เรื่องท่ี ๒ ดวยสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศสมเด็จพระสังฆราช        
ฝายมหานิกาย แหงราชอาณาจักรกัมพูชา ไดเสด็จมาเยือนองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
เพ่ืออํานวยพรใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ .๐๐ น. จึงขอ เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทาน      
นอมถวายการตอนรับในวันและเวลาดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน 

เรื่องท่ี ๓ ขอเชิญรวมพิธีเปดโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย 
ประจําป ๒๕๕๙ “สตรียุคใหม ใสใจนวัตกรรมทางเทคโนโลยี” ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

๑. พิธีเปดโครงการ... 



- ๕ – 

 
 ๑ . พิธีเปดโครงการฯ เวลา ๑๐ .๓๐ น . ณ หองระยองฮอลล ชั้น ๒ 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาระยอง 
 ๒ . พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          

และ แสดงความยินดี เวลา ๑๔ .๐๐ น . ณ บริเวณงานดานขางราน Starbucks 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาระยอง 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใ หทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ   การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ระยอง  กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ               
นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานก ารประชุม  ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
  ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   วันท่ี ๒๙ มิถุนายน   
๒55๙  มีจํานวน ๓๓ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประ ชุมจํานวน     
2๖ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๔ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    

   ระเบียบวาระท่ี ๑๔  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
 
 

นายหมอขวด... 
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 นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  แจง เรื่อง ไฟรายทางดับ ฝากทาง กองชางใหดําเนินกา ร
เพราะเปนถนนของ อบจ . ถนนสายคลองปูน – ประแสร 

         โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.    
   ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ   
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ       
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๑......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวั นท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จํานวน ......1๙......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........๒.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี  ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ     
รองนายก อบจ.(๒) ทุกทาน  กระ ผม นาย กิตติ เกียรติ์มนตรี  รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระย อง            

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ

  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ดังนี้  
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
- ประเภท คาจางพนักงานจางท่ัวไป   รายการท่ี ๗.๒ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี ๑๑ 
โอนเพ่ิม    
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    รายการท่ี ๓๘ 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 

ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อธิบายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขอเรียนเพ่ิมเติมวา
นายก อบจ. รายการท่ี ๓๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาชอบ หมูท่ี ๑ ตําบลน้ําคอก  

อําเภอเมือง มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี ๓ ตําบลหนองสะพาน อําเภอบานคาย จังหวัด
ระยอง เดิมเราตั้งไว ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท  แตวาถนนท้ังเสนพังหมด เราเคยตั้งไวแคสวนเดียว 
แตถาเราทําแคสวนท่ีเราตั้งไวก็ไมเกิดประโยชนเพราะถนนก็ยังใชไมไดอยูดี จึงตองโอนเงินมา
เพ่ิมเพ่ือใหสามารถทําไดท้ังสาย จะทําให การสัญจรไปมาได  จึงเรียนมาเพ่ือใหสมาชิกสภาฯ   
ไดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล    กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ             
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ. เขต ๑ อ.แกลง ในสวนสาระสําคัญท่ีคณะผูบริหาร 
ไดเสนอในท่ีประชุมเรื่องการโอนเพ่ิมดิฉันไมไดสงสัยเพราะวาเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแตวามีอยู 

 

 

ขอหนึ่งสวนของ... 
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 ขอหนึ่งสวนของการโอนลดรายการท่ี ๑๑ คาใชจายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิก สภาฯ อบจ . ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ ประจําสภา  อบจ . และ
คณะทํางานตางๆ ซ่ึงในป ๒๕๕๙ เราตั้งไว ๓ ลานบาทแตในคราวนี้เราตั้งโอนลด ๒ ลานบาท 
ชวงนี้อยูในไตรมาสท่ี ๔ ใกลปดงบประมาณ อยากเรียนสอบถามไปยังผูบริหารวาเราไมมีความ
จําเปนแลวหรือ  วาทําไมต องโอนลดในสวนตรง นี้ เพราะวาในงบประมาณสวนนี้จะเปนสวน
ของการพัฒนาบุคลากร 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ขณะนี้เราเหลือเวลา
ทํางานอีก ๒ เดือน ใกลสิ้นงบประมาณ ตอนนี้ ผมกําลังใหทุกกองตรวจสอบ งบประมาณท่ีกอง
ตั้งไว วางบประมาณรายไดท่ีไมสามารถดําเนินการไดทัน แจงมาทางกองแผน ฯ เพ่ือขอเปลี่ยน
โครงการ ใหม  ไปทําในสิ่งท่ีอยูในแผนและเปน ประโยชน  ผมเรียนวาท่ีเปนอยางนี้เราจะ
พยายามไมใหเงินท่ีมีอยูขององคการบริหารสวนจังหวัดระย อง ท่ีมีอยูตกเปนเงินสะสม ถาจะ
ตกเปนเงินสะสมก็ขอใหเปนเงินท่ีเราไมสามารถทําอะไรไดเลย เราพยายามทําทุกอยางเพ่ือเอา
เงินท่ีมีไปใชประโยชนใหได ในระยะเวลานี้เราโฟกัสไปท่ีแผนงานท้ังหมด วาระท่ี ๓ นี้เรา
พิจารณาแลวงบประมาณท่ีตั้งไวของการอบรมสัมมนาดูงาน ของ อบจ. จํานวน ๓ ลานบาท 
ทุกวันนี้ยังไมไดดําเนินการเลย เราโอนไป ๒ ลานบาทก็คงเหลืออีกหนึ่งลานบาท ผมเชื่อวา
ใกลๆสิ้นงบประมาณก็ตองโอนออกไปอีก เพ ราะระเบียบ กติกา เวลานี้ไ มใชจะใชงายๆ ผมตั้ง
ไวงบศึกษาดูงานอีกกอน ๒๐ กวาลานบาท ก็จะ ตองโอนออก ถามวาปหนาต องตั้งใ หม         
ป ๒๕๖๐ ผมก็ตองตั้ง เม่ือตั้งแลวก็ตองไปพิจารณาวาแผนงานโครงการท่ีทานเสนอเขามาทํา
ไดไหม แตถาไมตั้งและเกิดมีแผนงานและโครงการดีๆก็ไมมีเงินอีก แตวาตั้งไวไมไดใช ป ๒๕๖๐ 
ก็ตองโอนกันอยางนี้อีก เปนเรื่องจําเปนท่ีเราตองทํา ผมเรียน วาวันนี้แผนงานโครงการท่ีตั้งไว
หลายโครงการทํายาก เม่ือทํายากตองพิจารณากลั่นกรองอยางดี ถาเสี่ยงก็จะไมทํา เพราะไมรู
จะเสี่ยงทําไม เพ่ือไมใหเปนปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน เพราะฉะนั้นวันนี้เราตั้งไว 
๓ ลานบาท วันนี้เราไมไดใชเลย โอนไป ๒ ลานบาท เหลืออีก ๑ ลานบาท ถาไมมีอะไรกอนสิ้น
งบประมาณก็ตองโอนไปดําเนินการไปทําอยางอ่ืนอยูดี เพราะถาไมโอนก็จะตกเปนเงินสะสม  
ใชยากยิ่งกวาเงินอะไรท้ังสิ้นและก็เปนปญหากับผูตรวจสอบ ผมก็เรียนเพ่ือใหทาน
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับทราบ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
  เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๑......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  อนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕9  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕9  โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอัน วาท่ีประชุมมีมติอนุมัติ โอน งบประมาณร ายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติ           จํานวน .......๑๙......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .........๒........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายกา รใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบปร ะมาณ พ .ศ.๒๕๕๙        
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- เงินเดือน (ฝายการเมือง)    รายการท่ี 4,5 
- เงินเดือน (ฝายประจํา)    รายการท่ี 1,5 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 2,3,4 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 2.2,30 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 2,3,4,5,6 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 1 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 3 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 3 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 10 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 7 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- คาชําระดอกเบี้ย    รายการท่ี 2 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   รายการท่ี 3.1 
- เงินชวยพิเศษ     รายการท่ี 7.1 
- เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ขคบ.)  รายการท่ี 9 
- เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน รายการท่ี 12 
- เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) รายการท่ี 14 
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ  รายการท่ี 15 

 จํานวนรายการโอนลดท้ังหมด 27 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  31,152,400.-บาท 
  (สามสิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหาหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน ) โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  
  จํานวน 7 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 31,152,400.- บาท (สามสิ บเอ็ดลานหนึ่งแสน-               
  หาหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน)  ดังตอไปนี้ 
 
 
 

โอนเพ่ือไป... 
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โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑดนตรี   รายการท่ี 4,5 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 94/5, 94/6, 94/7, 

94/8, 94/9 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
  พ.ศ.2559 เพ่ือไปตัง้จายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระท่ี 4 เราเก็บแมกระท่ังเงินเดือนของฝง 

เราเอง ท่ีเราเหลือเศษ เพ่ือรวมรวบท้ังหมดไปดําเนินการในโครงการใหม ประชุมครั้งตอไป  
เราก็จะดูอยางละเอียดเลยนะครับวาจะเหลือ 5 บาท 10 บาท จากการจัดซ้ือหรือเหลือจากงาน
ตางๆ รวมรวบมาเพ่ือไปเปน โครงการใหม เชน ซ้ือเครื่อ งดนตรีเพ่ิมเติมใหกับโรงเรียน        
แตโครงการใหญเลยท่ีทานเห็นก็คือโครงการศูนยพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ ซ่ึงศูนยนี้
จะเห็นวาในงบนี้ เราเปลี่ยนแปลงโครงการเอาไปทําศูนย 20 กวาลานบาท ในรายการท่ี 
94/6, 94/7 และ 94/8 เราก็ไดใชเงินถา สภาฯ อนุมัตินะครับ ไปศึกษาไวตามแนวทางของ    
พระเจาแผนดิน เปนศูนยพระราชดําริท่ีมีแหงเดียวในจังหวัดระยอง และเราก็ไดเงินจาก
กองทุนไฟฟา โดยเราไปประสานงานนํา แผนงาน , แบบ และ ผลการศึกษา ไปพรีเซนต         
ในบอรดของกองทุนไ ฟฟา เราไดเงินกองทุนไฟฟามา 100 ลานบาทก็กําลังดําเนินการอยู    
แตใน 100 ลานบาท ก็ยังไมพอ เพราะในแผนการศึกษาท้ังหมดใชเงินตั้ง 300 กวาลานบาท 
เราตอยอดจากกองทุนไฟฟาแลว เราก็ตองออกเงินบาง เพ่ือไมใหมีการมองวา อบจ .เอาเปรียบ
ใชเงินแตกองทุน ตัวเองไม ลงทุน เราเริ่มไปทําถนนขยายสะพาน ผมก็เรียนวาถาเราไมทํา   
เรื่องพวกนี้ เราทําแตอยางอ่ืน ทําถนน 5 ปโดนดาแลวครับ ถนนก็พังเพราะรถวิ่งเยอะ ไปติด     
ไฟสาธารณะ เวลาไฟดับ ประชาชนก็ดาเราแลวครับวาทําไมไฟดับนานนัก เราจําเปนตองทํา       
แตบางสวนเราตองแบงมาเป นสิ่งท่ีเราทําเพ่ือประเทศชาติ เพ่ือเยาวชนรุนหลัง เราตองทํา  
ศูนยฯ แหงนี้ ก็จะเปนศูนยท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดระยอง ถือเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงาน   
ไดเลย โดยเราก็ใชเงินกองใหญจากกองทุนไฟฟา แลวเราก็คอยเติมในสวนท่ีขาด ก็จะทําให
ศูนยฯ นี้สมบูรณไ ด สวนรายการท่ี ๙๔/๙ โครงการปรับปรุงถนนสายมาบใหญ- วังจันทร 
งบประมาณ 8,260,000 บาท เปนถนนท่ีมีปญหาสาย อ .วังจันทร  ท่ีเอาตนกลวย ตนไม   

 
ไปปลูกกลางถนน...    



- ๑๒ - 
 
ไปปลูกกลางถนน ทะเลาะกันวุนวาย โชคดีวาเราดูแลวยังอยูในแผนป 2559 จริงๆเราจะใสไว
ในแผนป 2560 แตเราดูแลวอยูในแผนป 2559 เราสามารถดําเนินการได  เราก็โยกเงินท่ีเรา
มีดําเนินการทําไปเลย สวนป 2560 เราก็ตัดโครงการนี้ออกไป  เพราะ ถือวาไดเพ่ิมเติมในป 
2559 ไปแลว นี่ก็คือหลักการท่ีเราบริหาร จึงเสนอมาเพ่ือใหสภา ฯ แหงนี้ เปนผูพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ดิฉัน
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ . เขต ๑ อําเภอ แกล ง ในสวนของการโอนลดนะคะ  
สวนใหญแลวจะดูจากโครงการท่ีใชไปบางสวนแลว และเหลือก็เอาไปโอน ที นี้จะมีอยู          
2 โครงการ คือในเอกสารแผนท่ี 3 นะคะ ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 3 
โครงการกอสรางปรับปรุงบานพักอาศัยรวมสําหรับขาราชการ ลูกจางแล ะพนักงานจาง อบจ .
ระยอง ตั้งไว 3 ลานบาท ตรงนี้เราก็โอนหมด 3 ลานบาท และอีกสวนหนึ่งก็คือ รายการท่ี 7 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกันเกรา- หนองจระเข ซอย 2 หมูท่ี 1 
ตําบลทางเกวียน ตั้งไว 2 ลานบาท ตรงนี้ก็โอนลดหมดตั้ง 2 ลานบาทเชนกัน ขออนุญาตเรียน
ถามวาในสวนงบประมาณตรงนี้ตกไปเลยหรือวาจะมีการตั้งใหมในปหนา ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง  โครงการ กอสรางปรับปรุงบานพัก  3 ลานบาท  

ท่ีเรา ตั้งไว แลวไมไดใชโอนไปหมดเลย ในแผนเขาเตรียมไวสําหรับปรับปรุงบานพักรวม
ขาราชการ แตตอนนี้คงจะปรับปรุงไมทันแลวนะครับ จะปรับปรุงยังไงก็ตองไปวากันในป 
2560 เราก็โอนมา สวนเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกันเกรา- หนองจระเข ซอย 2 
หมูท่ี 1 ตําบลทางเกวียน เรื่องนี้เจาของโครงการเขามาขอยกเลิกกับผมเอง ประมูลไปแลว
ดวย มีผูรับเหมาแลว แตไมสามารถทําได เขาคุยกันแลว ผูรับเหมาท่ีไดงานไปก็ยินยอม เพราะ
มันทําไมได  เม่ือยินยอมแลวก็กลับมา ขอเปลี่ยนโครงการในวาระท่ีผานมาและจะมี แกไขเนื้อ
งานในระเบียบวาระตอไป เปลี่ยนโครงการแลวเพ่ิมมากกวานี้อีก ยกเลิก 2 ลานบาท แตเพ่ิม 
2 ลานกวาบาท แตผมก็เห็นวาถาเปนโครงการท่ีเปนประโยชน เราก็ยินดี ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

 

 

มติท่ีประชุม... 



- ๑๓ – 

 
มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังนี้  
   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน                รายการท่ี 8 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        รายการท่ี 3 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค         รายการท่ี 41 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค         รายการท่ี 38 
 

จึงขอเสนอ... 



- ๑๔ – 
 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ .2559 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง            
ไดพิจารณาอนุมัติ ขออธิบายเพ่ิมเติมนะครับ ในสวนของวาระนี้เปนการ แกไขเปลี่ยนแปลง       
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559 ทานจะเห็นน ะครับวา ทางฝาย
บริหารมีความตั้งใจท่ีจะใชงบประมาณใหมีค วามเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ยกตัวอยา ง 
เชน ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขน สง รายการท่ี ๓ ซ่ึงขอความเดิมเปนการซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ ทางฝายบริหาร
ไดเห็นวาสําหรับกองการศึกษา ฯ ใชรถขับเคลื่ อน 2 ลอก็พอ เพราะวาคงไมได ไปลุยตรวจงาน
เหมือนกับกองชาง ท่ีจะตองไปลุยตรวจงานในตางทองท่ีนะครับ เพ่ือใหเกิดความคุมคาตอการใช
งบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นคว ร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนุมัติ       จํานวน .......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ     
   สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 
            (คณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุฯ  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 
ประธานสภาฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ                    

ประธานกรรมการ   เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภา อบจ . ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
เยาวชน สตรี   ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ประธานคณะกรรมการเยาวชน สตรี และผูสุงอายุ   
และผูสูงอายุฯ    ดวยคณะกรรมการ เยาวชน สตรีและผูสูงอ ายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ ไดมี  

 การประชุม ครั้งท่ี 1/2559  เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ  2559, ครั้งท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี    
 3 มีนาคม ๒๕๕9  และครั้งท่ี 3/2559  เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559  ณ หองประชุม
 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณา จัดงาน โครงการรวมพลังสตรีระยอง       
 เนื่องในวันสตรีสากล  ประจําป ๒๕๕9, สรุปผลการจัดงานโครงการรวมพลังส ตรีระยอง    
 เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป ๒๕๕ 9 และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จึงขอรายงานผล                    
 การประชุม ดังนี้ 

 
 

ขอ ๑ ท่ีประชุม... 



- ๑๕ – 
 

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เปนประธานกรรมการ   
  นางสาวอุมา วิภูษณะ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ  ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห        
  และสวัสดิการ  ครั้งท่ี 1/255 9  เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ  255 9  มีคณะกรรมการ         
  มาประชุม  จํานวน 6 คน  ไมมาประชุมจํานวน 1 คน,  ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
  ๒๕๕9  มีคณะกรรมการมาประชุม  จํานวน 4 คน  ไมมาประชุมจํานวน 3 คน  และครั้งท่ี 
  3/2559 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559  มีคณะกรรมการมาประชุม จํานวน 6 คน ไมมา
  ประชุมจํานวน 1 คน  โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดงาน โครงการรวมพลัง
  สตรีระยอง เ นื่องในวันสตรีสากล  ประจําป ๒๕๕ 9  “สตรีกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ”                   
  จึงขอสรุปผลการจัดงาน โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล  ประจําป ๒๕๕9  
  ดังนี้ 

  1.  กําหนดวันจัดงาน 
    วันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๕9  
 2.  รูปแบบกิจกรรม 
        กิจกรรมท่ี 1  การมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกยุวสตรีดีเดน         

 (ภาคกลาง ) ซ่ึงไดรับรางวัลในงานวันสตรีสากล ระดับประเทศ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
 2559 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี โดยกรมกิจการสตรี
 และสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ มนุษ ย และ        
 การมอบโลเพ่ือเชิดชูเกียรติแกสตรีดีเดน จํานวน 11 สาขา 14 รางวัล 

        กิจกรรมท่ี 2  ดานวิชาการ โดยการบรรยายใหความรู 
      -  หัวขอ “สตรีกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
    -  หัวขอ “อาชีพแกจน” 
     กิจกรรมท่ี 3  นิทรรศการใหความรูจากหนวยงาน/สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
      -  การออมเพ่ิมความสุขของครอบครัว โดยธนาคารออมสิน 
    - การจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
    -  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง 
    -  สมาคมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
    -  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
    -  บริษัท AIA จํากัด สาขาระยอง 
    -  นิทรรศการการทองเท่ียวปลอดภัยทางเพศ 
  3. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ  จํานวน  450  คน 

  4. สถานท่ีจัดกิจกรรม   หองสรอยทอง โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง  อําเภอเมือง
  ระยอง  จังหวัดระยอง  
   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ 

  และคณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนตอไปก็คืองายวันสตรีไทย ซ่ึงทุกๆปในวันท่ี    
1 สิงหาคม ก็จะเปน วันสตรีไทยท่ีจะทําในเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ ระนางเจา
สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และไดมีการประชุมติดตามผล ครั้งสุดทายก็คือครั้งท่ี 4  เม่ือวันท่ี       
25 กรกฎาคม 2559 เพ่ือจัดเตรียมรูปแบบของการจัดกิจกรรม สรุปไดวาเราจะมีการจัด 
 
 

กิจกรรม... 



- ๑๖ - 
 

กิจกรรม ซ่ึงคราวนี้ อบจ.ระยอง โดยทานปยะ ปตุเตชะ เปนเจาภาพหลักในการจัดงาน เรา จะ
มีการจัดกิจกรรมอยู 2 วัน คือ วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีหองร ะยองฮอลล ชั้นท่ี 2         
ท่ีเซ็นทรัล พลาซาระยอง และอีกวันก็ คือวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2559 จะเปนกิจกรรม      
2 รูปแบบ ซ่ึงตรงนี้ทางคณะกรรมการ ก็คงจะดําเนินการรวมกับกองกิจการสภาฯ และก็จะ      
นําเรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบอีกครั้งหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ     เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน        
ดิฉัน นางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ .เขต ๔ อําเภอ แกลง  คือมีอยู เรื่องหนึ่งตอนนี้เราอยู
อาคารองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  นาจะ 4 ปเต็มแลวนะคะ พอดี ชอบติดตามขาวสาร  
ท่ีมีการซอมแผนหนีไฟ แผนปองกันอุบัติภัยตางๆ แลววันกอนนั่งประชุมสภาฯ แลวไดยินเสียง   
ลมพัดตึง  บนอาคารแหงนี้นะคะ ก็รูสึกตกใจนะคะ จะเรียนถามไป ยังทานผูบริหารวา              
มีมาตรการหรือวามีนโยบายท่ีรองรับตรงนี้หรือไม เรียนถามคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญ ผูอํานวยการกองทรัพยฯ 
ประธานสภาฯ     

นายอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล  เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผอ.กองทรัพยฯ กระผม นายอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล ผูอํานวยการกองทรัพย ฯ ในเรื่องของการดําเนินการแผน

ปองกัน เรามีการซอมแผนในอาคารสูง เรามีแผนดําเนินการทุกป ซ่ึงในป 2560 เราก็ตั้ง
งบประมาณไว มีการดําเนินการซอมแผนการปองกันภัยในอาคารสูงดวย แลวถาเราดําเนินการ
ซอมแผนนี้ก็จะดําเนินการขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกี ยรติทุกทาน เขารวมประชุม
และก็ดําเนินการปฏิบัติดวย ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ อยางท่ีทานผูอํานวยการกองทรัพย ฯ ออกมาชี้แจง อยากจะขอใหทานไดแจง สมาชิก
สภาฯ ดวยนะคะ  หรือแนะนําพวกเรา วาอาคารแหงนี้เราควรจะใชประตูดานไหนอยางไร 
เพราะขนาดเรื่องลิฟท เวลาดิฉันข้ึนมาบางทีเจอพวกนองๆ พนักงานบอกวาวั นนี้ลิฟทคาง 
ลิฟทเสีย วันหนึ่งถาเกิดข้ึนกับตัวเองก็ยังไมรูวาจะแกไขสถานการณอยางไร บอกเพ่ือความ
ปรารถนาดีกับองคกรของเราคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายก อบจ ครับ 
 

 
 

นายปยะ... 



- ๑๗ – 
 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้นะครับ คือทางฝายบริหาร 

มีขอจํากัดในเรื่องการโอนเงินคือถาเราโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม รายการใหมนั้น    
เราตองมีเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง เพราะฉะนั้นเราจะตองรีบทํา งานเรื่องเก็บทุกบาท เพ่ือท่ีจะ
เขาสภาฯ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พอสภาฯ อนุมัติเรื่องกลับท่ีหนวยงาน หนวยงานตอง
จัดซ้ือจัดจาง พอเสร็จก็ตองกันเงิน เพราะฉะนั้นชวงเวลาข องการทํางานของฝายเราก็ตอง    
ขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ วาถาเรามี เรื่องท่ีเราจําเปนท่ีจะตอง   
ขอประชุม เพ่ือใหทานอนุมัติหรือพิจารณาโครงการ เรา ก็จะประสานประธานสภาฯ ก็เลยแจง
ใหทราบวาเราจะตองทํางานใหทันกับเวลา ใหทันกับงบประ มาณป 2559  เสร็จแลว         
ป 2560 งบประมาณก็กําลังทํา แลวรางงบประมาณป 2560 ก็ตองใหเราทําใหเสร็จ ภายใน
วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 จบแลวตองเสนอใหผูวาราชการ จังหวัดเซ็นต เผอิญทานผูวา
ราชการ จังหวัดจะเกษียณ 30 กันยายนนี้ คนใหมก็ยังไมเคยมาอยูกับเรา ไมรู วาเราทํา
งบประมาณยังไง เราก็มี หนาท่ีทํางบประมาณนี้ใหเสร็จ แลวก็เสนอใหผูวา ฯ ลงนามใหครบ
กระบวนการของขอบัญญัติ  เพราะฉะนั้นเราก็ตองรีบทํา นี่คือแผนงานของเร า ฝายบริหารท่ี
ตองรวมกับฝายสภานิติบัญญัติ เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จ นอกจากนั้นผมคาดวาปนี้จะมีงบ
เพ่ิมเติมอี กบางสวนในป 2559 เราก็ตองมาทํางบเพ่ิมเติมอีก ถึงแมจะเพ่ิมเติม 10 ลานบาท 
20 ลานบาท เราก็ตองทําใหเสร็จ ภายในวันท่ี 30 กันยายน แลวงบเพ่ิมเติมทําเสร็จแลวก็ตอง
ใหผูวาฯ เซ็นตอีกเหมือนกัน นี่ คือสิ่งท่ีมีความจําเปนจะตองพิจารณารวม กันในการทํางานนะ
ครับ ก็เรียนให ท่ีประชุมรับทราบ วาเรามีความจําเปนท่ีตองทํางานรวมกันใ หเปนไป ตาม
ระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตช มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ดิฉัน
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ .เขต ๑ อําเภอ แกลง   พอดีมีขาวดีๆ มาประชาสัมพันธ
ใหกับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบนะคะ ไดขอมูลจากมูลนิธิสรางเสริมไทย จะเปนเรื่องของ
โครงการจัดสรางอาคารศูนยเรียนรู ซ่ึงเขาจะมีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังหมด 93.25 ตารางเมตร      
จะประกอบไปดวยหองคอมพิวเตอร หองสมุด และสวนของลานนิทรรศการเหมือนจะเปน  
การใหเปลา แตวาจะมีเ ง่ือนไขก็คือวา 1.ทางโรงเรียนตองมีความพรอมในการบริหารจัดการ
อาคารนี้ 2.เปนโรงเรียนท่ีขาดแคลนห องคอมพิวเตอรและหองสมุด 3.คณะครูมีความรวมมือ
และมีความตั้งใจในการท่ีจะพัฒนาเสริมสรางความรูในกับนักเรียน 4.ความสัมพันธในชุมชน 
โรงเรียนและชุมชนตองมีความสัมพั นธอันดี และมีสวนรวม ในการพัฒนาการศึกษาของ
ลูกหลาน ชื่อโครงการก็คือ มูลนิธิสรางเสริมไทย เดี๋ยวจะสงรายละเอียดไปในไลนของ       
ทาน ส .อบจ .ทุกทานนะคะ เพ่ือทานใดสนใจลองสอบถามรายละเอียดไดอีกทีหนึ่งนะคะ    
ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ผมขอนัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 
ประธานสภาฯ ประจําป 2559 วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 อีกครั้งนะครับ 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
 
 

ถาไมมี... 



- ๑๘ – 
 

ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารว มประชุมเพ่ือ
สรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน
ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา  
ทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  15.12 น.   

    
 

(ลงชื่อ)               ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 

 


